

# ศาสนแห่งการปฏิวัติ อิสลาม

โดย ยาซีน

ไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยว่ามูลเหตุจูงใจที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศ สืบเนื่องมาจากการกดขี่ บีทา ความเอารัดเอาเปรียบ ความทารุณโหดร้าย ความอธรรมที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจากฝีมือหรือการปกครองของนักปกครองผู้รับกาเดนทรราชย์เผด็จการจากคารมขอลิม ความชั่วชาติบัดชบที่มีอยู่ในระบอบหรือลัทธิการปกครองหรือตัวผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็ลลัทธิทุนนิยมประชาธิปไตยหรือลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ล้วนแล้วแต่เป็นระบอบที่ล้มเหลวนำมนุษย์ชาติไปสู่ความทรนและล่มจม และกดขี่ทางชนชั้นด้วยกันทั้งสิ้น ที่นับว่าสำคัญที่สุดก็คือทั้งลัทธิบูชาตะวันตกและบูชาตะวันออกต่างเป็นลัทธิที่บูชาวัตถุเป็นพระเจ้า สอนและชี้นำมนุษย์ให้หลงใหลกับอำนาจเงินตรา เกียรติยศ ชื่อเสียงจอมปลอม การยึดถือวงศ์ตระกูล ชักชวนให้มนุษย์ชาติแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ลัทธิบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าจะไม่รู้จักคุณธรรมความดีว่าเป็นเช่นไร การยกย่องให้เกียรติ การเชิดชูผู้กระทำดี มีไว้เพื่อหลอกลวงโลก หลอกลวงสังคม แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อปิดบังความชั่วร้ายของผู้ปกครองและสมุนบริวารของพวกมันมากกว่า

นับเป็ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเท่าที่เค็มีปรากฏในประวัติศาสตร์ นับจากวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติพิงมีแต่ท่านและแก่ลูกหลานผู้บริสุทธิ์ของท่าน)

ได้อำนาจรัฐในมาตินะหุจากวันนั้นเป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 1,400 ปี ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อิสลามครั้งใดจะได้รับการขานรับจากมวลมุสลิมทั้งโลกมากเท่ากับการปฏิวัติอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1979

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านได้ส่งผลกระทบและสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก การขัดขวางการเติบโตของต้นไม้อิสลามต้นนี้จากน้ำมือของอภิมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพลังอิสลามที่แท้จริงได้เกิดขึ้นบนโลกในศตวรรษที่ 20 นี้แล้ว ต้นไม้อิสลามต้นนี้กำลังถูกกระแสมตะวันตกและกระแสลมตะวันออก ตลอดจนกระทั่งแรงกระทบของลมมรสุมต่าง ๆ รุมกระหน่ำอย่างชนิดแทบตั้งตัวไม่ติด แต่มันก็สามารถยืนหยัดมาได้เป็นปีที่ 11 นับเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของได้ทรงประทานมาให้มวลชนผู้ยากไร้ผู้ถูกกดขี่ให้ได้รับความร่มรื่นจากแรงลมและแสงแดดอันแผดจ้า

การปฏิวัติทุกที่ย่อมจะมีผู้นำที่เด่นชัดเพื่อชูธงอุดมการณ์ของแต่ลลัทธิความเชื่อ ถ้ากล่าวถึงการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านแล้วไม่กล่าวถึงบุรุษผู้มีบุคลิกลักษณะอันแปลกไปกว่าผู้นำโดยทั่ว ๆ ไปที่ได้พบเห็น บุรุษผู้มีบุคลิกภาพดึงดูดมวลผู้ยากไร้ให้เกิดความหวังขึ้นมา ชายชราผู้ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะสามารถเขย่าบัลลังก์ยุงทองได้สำเร็จราบคาบ ท่านผู้เป็นรางวัลจากพระเจ้าที่ทรงประทานมาให้กับผู้ทุกข์ยากในยุคก่อนการปรากฏกายของท่านอิมามมะหฺดี ท่านผู้นี้คือ ท่านอิมาม อัล-มัรฮูม อยาตุลลอฮฺ รุหุลลอฮฺ อัล-มุฮาวี อัล-ไคมีน

การมาของท่านอิมามไคมีนเป็นสิ่งที่ทั่วโลกไม่เคยคาดคิดมาก่อน ท่านเปรียบเสมือนดวงประทีปส่องนำทางให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ และบรรดาผู้ถูกกดขี่ทั้งในประเทศอิหร่านและทั่วโลก ก่อนหน้าการมาของท่านนั้น ระบอบการเมืองการปกครอง ระบอบเศรษฐกิจของประเทศอิหร่าน รับกาเดนความคิดมาจากลัทธิทุนนิยมประชาธิปไตยตะวันตก โดยมีกษัตริย์ กษัตริย์สามารถกระทำและสั่งการได้ทุกอย่ง



ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย กษัตริย์เปรียบเหมือนพระเจ้าที่ไม่มีควมผิด ยิ่งกว่ามะอูซุม อันเป็นคุณลักษณะที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อระบอบอิสลาม ซึ่งถือว่า “มนุษย์นั้นต่างมีฐานะเท่าเทียมกัน ผู้ที่มีเกียรติสูงสุดในทัศนะของพระเจ้า คือผู้ที่มีความยำเกรง (ตักวา) ต่อพระเจ้าเท่านั้น

กษัตริย์ซาร์ ปาร์เลวี ผู้มีราชบัลลังก์อันเกรียงไกร มีกองทัพมหึมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แต่ในทางตรงข้าม วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ศิลธรรม กลับตกต่ำเสื่อมโทรมไม่ต่างจากสภาพของยุโรป ตะวันตกและอเมริกา ผู้คนต่างใช้ชีวิตในสมัยของราชวงศ์ปาร์เลวีอย่างกับสัตว์เดรัจฉาน การกดขี่ขูดรีดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไปทุกหย่อมหญ้า ผู้ถูกกดขี่รอกการปลดปล่อย ผู้สูญเสียความหวังกำลังรอคอยผู้ที่จะเป็นความหวังใหม่ และแล้วท่านอิมามก็ได้มาปรากฏพร้อมด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่ด้วยการปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้พ้นจากพันธนาการของระบอบทรราชย์ของซาร์ ปาร์เลวี ท่านเปรียบเสมือนความหวังใหม่ของผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง

ขณะเดียวกัน ท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้มาปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ เหมือนเช่นกับการปฏิวัติของบรรดาผู้นำในประเทศต่าง ๆ โดยทั่วไปไม่ แต่ท่านยังได้นำเอาระบอบการปกครองที่เอาหลักศีลธรรมมาเพื่อการสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอย่างแท้จริงอีกด้วย นั่นคือท่านได้นำเอาคำสอนทางศาสนาและให้ผู้รู้ทางศาสนาเข้ามามีส่วนสำคัญในการชี้แนะนโยบายการบริหารงานต่าง ๆ ในการปกครองรัฐ ซึ่งไม่เคยมีประเทศใดในโลกเคยกระทำเช่นนี้มาก่อน

เป็นธรรมดาอยู่เอง เมื่อมีฝ่ายเรียกร้องไปสู่สังคมนิยมเกิดขึ้นย่อมจะมีผู้สูญเสียผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องแสดงความไม่พอใจและขัดขวางต่อต้าน ท่านอิมามและบรรดาพี่น้องมุสลิมชาวอิหร่านต่างก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับที่ท่านรสูลุลลอฮฺได้เคยประสบมาแล้วในคาบสมุทรอาหรับ ด้วยการถูกโจมตี ใส่ร้ายป้ายสีและขัดขวางแนวทางสู่สังคมนิยม ท่านอิมามได้รับการต่อต้านทั้งจากอภิมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งสมุนบริวารผู้เป็นประเทศสนับรับใช้ของพวกมันทั้งหลาย

22 กุมภาพันธ์ 1979 เป็นวันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า เป็นการปฏิวัติโดยพลังประชาชน โดยการนำของบรรดา อาสิมอุลามาอฺ และที่ขาดเสียมิได้ในจำนวนผู้นำศาสนาชั้นแนวหน้าเหล่านั้น ก็คือท่านอิมาม โคมัยนี ท่านเป็นมัจญญะฮิดผู้ปราดเปรื่องเรื่องศาสนา และทางโลกที่เป็นระดับแนวหน้าของอุลามาอฺอิหร่านในขณะนั้น แต่ท่านต้องถูกจับขังคุก ถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศ ไปตุรกี อิรัก และแล้วท่านต้องระหกระเหินไปสู่ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป นั่นคือฝรั่งเศส ในวันสำคัญของชาวอิหร่านและชาวโลกผู้ถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับใหล นั่นคือ 22 กุมภาพันธ์ 1979 ท่านได้เดินทางโดยเครื่องบินบินตรงจากลาซาโต ประเทศฝรั่งเศส สู่อะฮฺมาดีเยฮฺเมืองหลวงของประเทศอิหร่านอันเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง ด้วยเสียงขานรับของพลังประชาชน ด้วยการร่วมกันประกาศถึงถึงความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ “อัลลอฮฺ อักบัรฺ อัลลอฮฺ อักบัรฺ อัลลอฮฺ อักบัรฺ” และนั่นเป็นที่มาของการล่มสลายของระบอบเผด็จการทรราชย์ของบัลลังก์ยุงทองที่อุตสาหกรรมฟูกทะเลนอมมาเป็นเวลาหลายสิบปีของกษัตริย์ซาร์ผู้หังการ และพร้อมกันนั้นท่านอิมามก็ได้สถาปนาระบอบการปกครองที่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าขึ้นแทนที่

เราจะไม่มีวันลืมเลือนคุณานุประโยชน์อันมหาศาลที่ท่านอิมามและบรรดาพี่น้องมุสลิมชาวอิหร่านที่ได้ยอมเสียสละทรัพย์สิน เลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อขยายอิทธิพลการปกครองของระบอบชาอี้อิสลามที่มีพระผู้เป็นเจ้า เป็นเจ้าของอธิปไตยสูงสุด นั่นคืออำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ และอำนาจนิติบัญญัติ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺ (ช.บ.) เท่านั้น มนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะอ้างความเป็นเจ้าของ แต่พวกเขาจะต้องใช้อำนาจทั้งสามนี้ให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ (ช.บ.) เท่านั้น

ผลงานที่สำคัญที่นับว่ายิ่งใหญ่ในทัศนะผู้ศรัทธาที่ประวัติศาสตร์จำต้องจารึกไว้

1. การปฏิวัติสู่ระบอบอิสลามที่แท้จริง
2. การเผชิญหน้าอย่างท้าทายต่อชัยฏอนอักบัรฺ อเมริกา



อิสราเอล รัสเซีย โดยท่านอิมามกล่าวว่า “อเมริกาคือชัยฏอนอักบร” เป็นการกระชากหน้ากากให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของลูกหลานอาดัมในศตวรรษที่ 20 ก็คืออเมริกา และบริวารสมุนรับใช้ของมัน ตลอดทั้งอิสราเอลและรัสเซีย

3. การยื่นหยัดทำสงครามกับมุนาฟิกันขัดตามแห่งอิรักด้วยการแสดงจุดยืนที่ตั้งอยู่บนหลักฐานที่มาจากคัมภีร์อัล-กุรอานและแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติพิงมีแต่ท่านและแก่ลูกหลานผู้บริสุทธิ์) และท่านอิมรุลมุอมีนีน อิมามอาลี (ขอความสันติจงมีแต่ท่าน)

4. ท่านอิมามได้ประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นวันแห่งกุตส์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงมัสยิดอัล-อักซอที่ถูกยิวยึดครองมาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นการปลุกเร้าจิตสำนึกของมวลมุสลิมให้ตื่นตัวและมองเห็นคุณค่าความสำคัญและปฏิบัติการกิจกรรมร่วมกันในการที่จะต้องยึดมัสยิดอัล-อักซอให้กลับคืนมาสู่พี่น้องมุสลิมจากน้ำมือของยิวไซออนิสต์ ขณะเดียวกันเป็นการปลุกให้พี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่เช่นฆ่าด้วยน้ำมือของยิวได้ลุกขึ้นมามีชีวิตชีวาในการต่อกรกับศัตรูอีกด้วย ในขณะที่กลุ่มประเทศอาหรับไม่สามารถที่จะเป็นแม้แต่เพียงความหวังของชาวปาเลสไตน์ได้เลย พวกเขากลับสมรู้ร่วมคิดกับอเมริกา อิสราเอล รัสเซีย ในการมอบความเป็นประเทศให้แก่ศัตรูอิสราเอล

5. การประกาศให้วันประสูติของท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ท่านรสูลุลลอฮฺ (ขอความสันติพิงมีแต่ท่านและแก่ลูกหลานผู้บริสุทธิ์) ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่ในระหว่างพี่น้องซุนหนี่ และพี่น้องชีอะฮฺ ในเรื่องของวันที่ที่ท่านรสูลา ได้ประสูติ 12 รอบีอุลเอาวัล หรือ 17 รอบีอุลเอาวัล โดยท่านอิมามได้ประกาศให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็น “สัปดาห์เอกภาพ” (UNITY WEEK) เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในประเด็นปลีกย่อยในระหว่างอุมมะฮฺอิสลามด้วยกัน

6. ท่านได้ประกาศ ซึ่งเป็นการทวนกระแสการโฆษณาชวนเชื่อ (PROPAGANDA) ของโลกตะวันตกเพื่อต้องการสร้างความขัดแย้งในมวลมุสลิมอุมมะฮฺในความเปราะบางของ ความเป็นซุนหนี่ - ชีอะฮฺ ซึ่งเป็น

เรื่องราวความขัดแย้งในทางประวัติศาสตร์ และเป็นเรื่องของมัชฮับที่อูลามามุญญตะฮิดของแต่ละมัชฮับได้วินิจฉัยตีความ โดยท่านอิมามได้ใช้สโลแกน (SLOGAN) “ไม่มีซุนหนี่ - ไม่มีชีอะฮฺ มีแต่อิสลาม” (NO SUNNI NO SHI A BUT ISLAM) และมันมิใช่แค่เพียงคำขวัญที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยหรูแต่อย่างใด แต่สโลแกนชิ้นนี้ได้รับการขานรับจากทุกสำนักความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ชี้ให้เห็นว่าศัตรูของมุสลิมนั้นไม่ใช่ทั้งซุนหนี่ และไม่ใช่ทั้งชีอะฮฺ แต่มันคืออภิมหาอำนาจทั้งหลาย นักต่อสู้ผู้ต้องการญิฮาดที่แท้จริงจึงไม่มีใครกล้าปฏิเสธในคำขวัญอันนี้

7. ท่านอิมามยังได้ประกาศทวนกระแสของอภิมหาอำนาจผู้สวาปามโลกทั้งหลายว่า “ไม่มีตะวันตก ไม่มีตะวันออก มีแต่อิสลาม” NO EAST NO WEST BUT ISLAM (ลาซุรุกียะฮฺ วะลาหือรุษียะฮฺ เตะละฮฺ เตะละฮฺ อิสลามียะฮฺ) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าอิสลามที่แท้จริงนั้นจะต้องไม่หวังพิงพิงและเป็นข้าสมุนบริวารรับใช้มหาอำนาจตัวใด นอกจากจะต้องยากินยึดมั่นในพลังอำนาจที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น เป็นการตบหน้ามหาอำนาจและผู้นำมุสลิมบางประเทศที่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างโมอเมริกา ก็ รัสเซีย เป็นการชี้ชัดลงไปเลยว่า “ประเทศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน” ไม่เคยกลัวและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ก็จะต้องมีฐานภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่กดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบต่อกัน นอกจากนี้ท่านอิมามยังได้ประกาศชัดต่อไปอีกว่า “ในโลกปัจจุบันนี้ อิสลามถูกแบ่งเป็นสองเท่านั้นเอง นั่นคืออิสลามตามแบบอย่างที่ท่านรสูลา ได้นำมา กับอิสลามตามแบบอเมริกา”

8. ท่านอิมามได้ฟัตวาให้ฆ่าหรือประหารชีวิตนายชัลมาน รุซดี นักเขียนนวนิยายดูหมิ่นอิสลาม เรื่อง “THE SATANIC VERSES” (โครงการปีศาจ หรือ อาเยฮฺชัยฏอน) เพราะท่านถือว่าสถานภาพของชัลมาน รุซดี คือ “มูรตัด” ได้สร้างความฮือฮาสนั่นสะเทือนแก่ชาวโลก มีทั้งฝ่ายที่ยอมรับเห็นด้วย และมีทั้งฝ่ายที่เป็นปฏิกริยาคัดค้าน ซึ่งแน่นอนคือฝ่ายที่อยู่ทาง



ปีกชัยภูอนอเมริกา และกลุ่มประเทศประชาคมตลาดร่วมยุโรป

9. ท่านอิมามได้เป็นผู้เปิดศักราชแห่งการฮัจญ์มิให้เป็นแต่เพียงแค่อิทธิกรรม แต่ท่านได้ปลุกเร้าจิตสำนึกให้บรรดาฮัจญ์จให้ตื่นตัว และเห็นความสำคัญในเนื้อหาและปรัชญาคุณค่าของฮัจญ์ที่สอดแทรกอุดมการณ์เพื่อให้มีผลในเชิงรูปธรรมเหมือนดังสมัยของท่านรสุลา ได้เคยกระทำมา ท่านต้องการชี้ให้เห็นว่าฮิกมะฮุของฮัจญ์ที่แท้จริงนั้นก็คือหลังจากฮัจญ์แล้วจะต้องนำสู่การญิฮาด

10 ปีหลังจากภารกิจอันหนักอึ้งที่ท่านอิมามได้วางรากฐานไว้ อย่างมั่นคงและท่านได้สะสางงานสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและที่ยังรอการสานต่อจากท่านผู้นำคนปัจจุบันผู้สืบทอดเจตนารมณ์รับช่วงต่อการปกครองเพื่อสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นมาบนพื้นภัพก่อนการมาปรากฏของท่านอิมามมะหฺดี นั่นคือท่านอยาตุลลอฮฺ ชัยยิดอิมามอาลี คามาเนอี ซึ่งเราขอขบัยอะฮฺยืนยันว่าจะเป็นผู้ดำเนินรอยตามท่านผู้นำคนปัจจุบันเหมือนดังเช่นที่เราได้เคยฎอ์ต่อท่านอิมามโคมัยนี และแล้ว วันที่ 4 มิถุนายน 1989 คือวันที่เราได้สูญเสียผู้นำที่เราไม่มีวันจะลืมเลือนในผลงานอันยิ่งใหญ่จากดวงใจของเรา (อินนาลิลลา วาอินนาอิลัย ฮิรอญญูน)

การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เป็นเสมือนการประกาศถึงขบวนการไฟเขียวสุดท้ายที่ถ้าหากใครจับขบวนการไฟเขียวนี้ไม่ทัน หมายถึงการไม่ยอมรับและดำเนินตามการชี้แนะของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแล้ว เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางอันเที่ยงตรงตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมแห่งอิสลามได้เลย

การมาของท่านอิมาม พิจารณาจากอัล-ฮาดิษที่ท่านรสุลา ได้วจนะไว้ว่า

“กียามัตจะยังไม่บังเกิดขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก และจะตกทางทิศตะวันออก”

เมื่อพิจารณาจากการที่ท่านได้เดินทางจากลาฮาโตประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกกลับสู่เตหะราน อิหร่าน ซึ่งตั้งอยู่บนส่วน

ตะวันออกกลางตรงกึ่งกลางของแผนที่โลก พอจะอุปมัยได้หรือไม่ว่าเป็นเสมือนหนึ่งประตูเตาบัตได้ถูกปิดลงแล้วอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้ปฏิเสศการมาของ ท่านอิมาม

ขอท่านผู้มีวิจาร์ณญาณได้ใช้ความคิดกลั่นกรองด้วยจิตใจที่เป็นธรรมและด้วยความเป็นกลาง แล้วเราก็จะพบว่ารัฐอิสลามได้กำเนิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริงท่ามกลางกระแสญาลียะฮฺที่รุนแรง และท่านอิมามโคมัยนีก็ไม่ใช่ใครอื่น ท่านนั้นคือลูกหลานผู้สืบเชื้อสายมาจากท่านรสุลุลลอฮฺ (คือลา) ผ่านทางท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะหฺรอฮฺ และท่านอิมามฮุเซ็น (ขอความสันติพึงมีแต่ท่าน)

ThaiIslamlib

المكتبة الإسلامية لتبليغ  
www.thaiislamlib.com